
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Ár 2020, miðvikudaginn 3. júní haldinn 384. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn á Þórsgötu 1 og hófst kl. 18:00.
Mættir:  Diljá Ámundadóttir Zoega Reykjavík, Rúnar Bragi Guðlaugsson Mosfellsbæ, Magnús Örn 
Guðmundsson Seltjarnarnesi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Halla Karí Hjaltested 
Kópavogi og Björg Fenger Garðabæ.
Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Einar Bjarnason rekstrarstjóri og 
Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist:

1. Fram fer umræða um stöðu mála á skíðasvæðunum tímabilið janúar - maí 2020.

2. Rætt um næstu skref varðandi uppbygginguna í Bláfjöllum.
 

Fundi slitið kl. 19:00

Diljá Ámundadóttir
Halla Karí Hjaltested Magnús Örn Guðmundsson
Rúnar Bragi Guðlaugsson Björg Fenger
Kristín María Thoroddsen


